

รายงานที่ ๗๕๙/๒๕๕๖ เรื่องการคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าสามแฉกมั่วสมเสพยาเสพติดทำให้วัดเสียชื่อเสียง

● ประเด็นร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมสามแฉกในจังหวัดสงขลา ในข้อหามั่วสมเสพยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหมด ๗ รูป แต่ผู้ร้องเห็นว่า ชาวจากหนังสือพิมพ์ออกไปนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

● ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่บุคคลพึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบล้างเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง แม้ว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะไม่พบพยานหลักฐานการกระทำผิดของผู้ถูกร้อง แต่เป็นการกระทำของภรรยาของผู้ถูกร้อง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ระมัดระวัง เป็นเหตุให้ภรรยาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกล่วงรู้ข้อมูลในการปฏิบัติราชการ และนำภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะทำให้บุคคลอื่นถูกลบล้างเกียรติยศ ชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล จึงมีมาตรการการแก้ไขปัญหาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาภาพถ่าย บันทึก หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติหน้าที่หรือขั้นตอนการจับกุม และเป็นข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญตลอดจนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับรองและคุ้มครองไว้

● ความสำเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดให้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาภาพถ่าย บันทึก หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติหน้าที่หรือขั้นตอนการจับกุมและเป็นข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำห้ามมิให้บุคคลอื่นที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเกี่ยวข้องนำเอาข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวไปเผยแพร่กับผู้อื่นแล้ว